

1 Đây là điểm khác biệt giữa Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới...giữa Luật pháp và Ân điển? Điều này vô cùng
2 quan trọng vì nếu tôi không biết sự khác biệt này tôi sẽ sống ở mức độ thấp mà rất nhiều con người thời Cựu
3 Ước sống theo. Đức Chúa Trời muốn nâng tôi lên cao hơn điều đó.

4
5 Hãy xem câu Kinh thánh trong Rô-ma chương 6, là câu Kinh thánh tóm gọn chỉ trong một câu ngắn sự khác
6 biệt cốt lõi giữa Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới. Trong Rô-ma 6:14 nói: “Vì tội lỗi sẽ không còn thống trị
7 anh chị em, bởi anh chị em không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển.” Trong câu này từ “luật pháp”
8 tượng trưng cho Giao Ước Cũ và sự đồng thuận giữa Đức Chúa Trời với Israel...tất cả các điều khoản và
9 điều kiện mà Giao Ước (thỏa thuận) được gói gọn trong một từ “luật pháp.” Và từ “ân điển” là một từ để
10 tóm gọn Đồng Thuận Mới của Đức Chúa Trời qua Chúa Jê-sus Christ và tất cả các điều khoản cùng điều kiện
11 của bản đồng thuận ấy. Và ở đây Kinh thánh nói bạn hoặc ở dưới luật pháp hoặc ở dưới ân điển. Bằng chứng
12 là đây, khi tôi không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển thì tội lỗi không cai trị được tôi. Hay nói cách khác,
13 nếu tôi không ở dưới ân điển nhưng ở dưới luật pháp thì khi ấy tội lỗi có quyền lực trên tôi.

14
15 Vậy nên xét cho cùng cách để tôi phát hiện xem mình ở dưới luật pháp hay dưới ân điển lại không phải bằng
16 cách kiểm tra tôi là kiểu người chỉ chú tâm đến luật lệ hay giáo điều. Nhưng còn có cách kiểm tra sâu sắc
17 hơn thế: Liệu tội lỗi cai trị tôi...hay tôi có quyền làm chủ trên tội lỗi? Đây là một câu hỏi rất, rất quan trọng
18 bởi vì rất nhiều người không hiểu sự khác biệt giữa những gì Chúa Jê-sus đến để ban cho và những gì Môi-se
19 mang lại dưới Giao Ước Cũ. Đây là một câu hỏi đơn giản: Ai lớn hơn...Môi-se hay Chúa Jê-sus Christ? Quá
20 rõ ràng, Môi-se là đầy tớ và Chúa Jê-sus là ông chủ. Quá rõ ràng, Chúa Jê-sus vĩ đại hơn Môi-se nhiều.

21
22 Giao Ước Chúa lập cùng Israel gián tiếp qua Môi-se là thấp hơn Giao Ước Mới Chúa lập gián tiếp qua Chúa
23 Jê-sus vì Môi-se thấp hơn Chúa Jê-sus. Ngụ ý ở đây đó là nếu Môi-se và Luật pháp có thể mang con người
24 trong Cựu Ước đến một tiêu chuẩn sống nhất định thì Chúa Jê-sus và Giao Ước Mới cần phải mang con
25 người đến điều gì?...đến một tiêu chuẩn cao hơn hay một tiêu chuẩn tương đương? Tất nhiên, câu trả lời
26 là...tiêu chuẩn cao hơn.

27
28 Có thể so sánh giống như đi bộ và bay...đạp xe và đi máy bay. Khác biệt giữa xe đạp và máy bay là rất
29 lớn...cả về tốc độ và khả năng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nếu tôi có thể so sánh một chiếc xe đạp
30 với một chiếc máy bay thì khi ấy tôi sẽ thấy sự khác biệt giữa Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới. Giao Ước Cũ
31 có thể mang một người từ nơi này sang nơi khác giống như một chiếc xe đạp có thể làm. Còn Giao Ước Mới
32 có thể mang một người từ nơi này sang nơi khác giống như một chiếc máy bay có thể làm. Giữa hai cái này
33 khác biệt là vô cùng lớn.

34
35 Giao Ước Cũ có thể đưa một người tới một mức độ nào đó trong sự tương giao cùng với Đức Chúa Trời
36 nhưng không vượt quá được điều đó. Và trong Đền Tạm thời Cựu Ước Đức Chúa Trời thể hiện điều này
37 bằng cách đặt một bức màn dày giữa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Cái đó được gọi là Bức Màn. Ngài bảo
38 người Israel rằng không ai được vào trong nơi Chí Thánh. Bức Màn này ngăn...một người chỉ có thể đến đó
39 và không xa hơn. Và sau bức màn, chính Chúa ngự trong Đền Thờ...trong Đền Thờ Cựu Ước đó. Không ai
40 có thể tới đó. Thầy tế lễ Thượng phẩm có thể bước vào trong một năm một lần như một ân huệ...không ai có
41 thể bước vào đó bất kể khi nào muốn.

42
43 Nhưng khi Chúa Jê-sus chết trên thập tự giá, Bức Màn đã bị xé rách làm đôi từ trên xuống dưới cho thấy con
44 đường tới sự hiện diện của Đức Chúa Trời giờ được mở ra. Bây giờ Bức Màn bị xé rách và con đường tới
45 Nơi Chí Thánh, tới sự hiện diện của Đức Chúa Trời được mở ra thì tiêu chuẩn sống của tôi cần phải cao hơn
46 hay thấp hơn những người sống dưới Giao Ước Cũ? Câu trả lời là rõ ràng. Nếu không có một đời sống
47 tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời...mà chỉ với Luật pháp thì con người chỉ có thể bước đến một tiêu
48 chuẩn nhất định của cuộc sống, tiêu chuẩn sống sẽ là như thế nào khi tôi có thể bước đến sự tương giao cùng
49 Đức Chúa Trời bên trong bức màn? Vậy nhưng nhiều người theo Chúa Jê-sus không hiểu được điều này. Ví
50 dụ, tại sao một số người tin Chúa vẫn sa ngã trong những tội lỗi khủng khiếp? Tôi có thể nào hình dung
51 được Ê-li và Giăng Báp-tít theo đuổi một người phụ nữ hoặc theo đuổi tiền bạc? Không! Dù họ chưa có Ân
52 điển. Họ chưa có con đường mở ra bước vào trong Nơi Chí Thánh như tôi có...và không có điều đó họ chỉ
53 bước đến được một cuộc sống như vậy thôi. Vậy tôi còn có thể bước lên cao hơn biết chừng nào nếu tôi chỉ

54 cần có đức tin và nhận thức được vinh hạnh của mình dưới Giao Ước Mới. Đây là điều Phao-lô nói trong
55 sách Rô-ma...“tội lỗi sẽ không còn thống trị anh chị em, bởi anh chị em không ở dưới luật pháp nhưng ở
56 dưới ân điển.” Chúa Jê-sus từng nói trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ chương 11...Ngài nói dù Giăng Báp-tít là
57 người vĩ đại nhất trong số những con người được sinh ra cho tới thời điểm đó. Tất nhiên ngoại trừ Chúa.
58 Chúa Jê-sus không sinh ra bởi cha là con người vì thế Chúa ngoại lệ. Nhưng giữa những người khác thì
59 Giăng Báp-tít là vĩ đại nhất. Sau đó Chúa Jê-sus nói tiếp “...nhưng kẻ được coi là nhỏ nhất trong Vương quốc
60 thiên đàng...trong nước Đức Chúa Trời...thậm chí còn lớn hơn.” Những gì Chúa Jê-sus đang cố gắng nói đó
61 là con người mà Luật pháp có thể đưa đến mức cao nhất vẫn thấp hơn...hay ít hơn...là những con cái Đức
62 Chúa Trời kém nhất được Ân điển đưa đến. Nên không phải là thỉnh thoảng có một người tin Chúa nào đó
63 vượt lên tiêu chuẩn đời sống của Giăng Báp-tít mà ý muốn của Đức Chúa Trời đó là hề ai là con cái Chúa
64 đều ở dưới Ân điển để vươn cao hơn tiêu chuẩn của Giăng Báp-tít. Nhưng liệu họ có thật sự sống cuộc sống
65 như thế hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác. Vấn đề lại là tôi có hiểu và tiếp nhận ân điển như Chúa ban
66 tặng qua Chúa Jê-sus hay không.

67
68 Khi tôi so sánh từ “sự thương xót” như đã đọc ví dụ trong Hê-bơ-rơ chương 4 câu 16...tại đó Kinh thánh nói
69 tôi cần phải dạn dĩ bước đến ngai Ân Điển để tôi có thể được nhận sự thương xót và tìm được ân điển giúp
70 đỡ cho tôi lúc cần. Khi xem xét bài học trước, ân điển và sự thương xót là khác nhau. Sự thương xót về cơ
71 bản là từ trong Cự Ước. Từ đó tôi có thể thường xuyên tìm thấy trong Cự Ước...“sự thương xót của Chúa
72 hằng còn”...và như là kết quả của sự thương xót mà tội lỗi của những người sống trong thời Cự Ước được
73 phủ che và tha thứ. Họ không thể được sạch. Đa-vít chỉ có thể nói “Phước cho người nào tội lỗi mình được
74 che phủ.” Không có tội lỗi ai được tha thứ cho đến khi Chúa Jê-sus chết trên thập tự tại đồi Gô-gô-
75 tha...nhưng chúng được che phủ cho đến khi Đấng Christ đến. Chúng được tha. Trong Thi thiên rất nổi
76 tiếng...Thi thiên 103 Đa-vít nói: “Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Chớ quên các ơn huệ của
77 Ngài là Đấng đã tha mọi vi phạm của người.” Đó là sự thương xót. Và tôi cũng cần được thương xót. Tôi
78 cần được che phủ tội lỗi mình.

79
80 Nhưng trong Giao Ước Mới tôi còn có điều gì quý báu hơn...và đó là ân điển! Ân điển còn hơn sự thương
81 xót...là thứ giúp tôi trong tương lai...là thứ giúp tôi thắng hơn những ham muốn từ trong bản chất của tôi.
82 Kinh thánh nói tôi có thể đến trước ngai Ân điển và cũng tại nơi đó tôi tiếp nhận sự thương xót, tôi có thể
83 tìm được ân điển để giúp tôi lúc cần. Vậy “lúc cần” là khi nào? Lúc cần là khi tôi ở dưới áp lực khủng khiếp
84 từ sự tham dục của xác thịt...áp lực khủng khiếp từ ma quỷ...đề phạm tội. Trong thời khắc khi tôi bị cám dỗ
85 để phạm tội và sa ngã, Chúa nói ân điển có thể giúp đỡ tôi. Ân điển là để giúp đỡ...giúp đỡ cần thiết cho tôi!
86 Nếu tôi cần sự giúp đỡ để chiến thắng một tội lỗi nào đó, Kinh thánh nói ân điển có thể giúp tôi khi cần.
87 Điều ấy giống như khi leo núi, tôi sắp trượt chân và ngã. Nếu tôi xin Chúa có thể nâng đỡ, khiến tôi đứng để
88 không ngã.

89
90 Nhưng nếu tôi không xin giúp đỡ và tự vật lộn một mình rồi trượt ngã, gãy xương, sau đó mới xin Chúa giúp
91 đỡ thì chỉ có một xe cứu thương đến và đưa tôi đi...đó cũng là sự giúp đỡ...nhưng đó là sự thương xót. Nó
92 đến sau khi tôi ngã và Chúa nâng tôi dậy...tha thứ tôi...đưa tôi đến bệnh viện...băng vế thương cho tôi và
93 phục hồi tôi. Đây là kinh nghiệm của nhiều người tin Chúa. Họ ngã và xin Chúa giúp. Nhưng chẳng lẽ
94 không có cách nào tốt hơn hay sao? Có chứ! Ân điển giúp tôi trong lúc cần. Hãy làm điều này vào lần tới khi
95 sự cám dỗ mạnh...khi tôi chuẩn bị ngã...hãy thử và xem điều này có tác dụng như thế nào...hãy cầu xin
96 Chúa vào lúc đó...hãy nói: “Lạy Chúa! Con không thắng được điều này. Con cần Ngài giúp con. Xin hãy
97 ban sự trợ giúp...ân điển...để thắng được điều này.” Và thấy trong lúc ấy ân điển đến để đưa tôi vượt qua.